
sþ. 382. Fyrirspurnir. [148. mál]
Frá Ragnhildi Helgadóttur.

I. Til menntamálaráðherra um athugun á þörf atvinnuveganna fyrir sérmennt-
að fólk.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar um þörf atvinnuveganna fyrir sér-
menntað fólk?

II. Til viðskiptamálaráðherra um gjaldeyrislántöku.

Frá Eysteini Jónssyni.

Hvað er búið að nota mikið af heimildum þeim til gjaldeyrislántöku,
sem ríkisstjórnin aflaði sér með efnahagslöggjöfinni i vetur?

III. Til menntamálaráðherra um athugun á aukinni fræðslu fyrir almenning i þjóð-
félagsfræðum.

Frá Ólafi Björnssyni.

Hvað líður störfum nefndar þeirrar, er skipuð var samkvæmt þál. 22. marz
1956, um aukna fræðslu fyrir almenning í þjóðfélags- og þjóðhagsfræðum?

IV. Til félagsmálaráðherra um vexti af ibúðarlánum sparisjóða.

Frá Daniel Ágústinussyni.

Hvaða ráðstafanir ætlar ríkisstjórnin að gera til hjálpar þeim mörgu hús-
eigendum i kaupstöðum og kauptúnum víðs vegar um land, sem eiga föst
húsnæðislán i sparisjóðum og verða nú að greiða af þeim 11% vexti?


